

ตาราง แผนงาน/โครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ปรับปรุงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
จำนวน ๙ แผนงาน ๒๓ โครงการ

หน่วยรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ
กศ.รร.ป.ศป. (๓ แผนงาน ๔ โครงการ)	<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานพัฒนาครู – อาจารย์ - แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ งานสร้างสรรค์ - แผนงานการบริหารทางวิชาการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาครู/อาจารย์ - โครงการวิจัยในชั้นเรียน - โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และ ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
กรม นร.รร.ป.ศป. (รวม ๒ แผนงาน ๙ โครงการ)	<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานพัฒนาผู้เรียน - แผนงานทำนุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรมองค์กรทหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ/ผู้นำ หน่วยทหาร - โครงการด้านวิชาการ และสร้างเสริม ประสบการณ์ - โครงการกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพ - โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้เรียน - โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - โครงการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมองค์กรทหาร - โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและ ความถูกต้องในขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ - โครงการเสริมสร้างลักษณะผู้นำให้ นักเรียนนายสิบ - โครงการทดสอบร่างกายประจำเดือน ของนักเรียนนายสิบ
ผชกพ.รร.ป.ศป. (๒ แผนงาน ๒ โครงการ)	<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานจัดการความรู้ - แผนงานระบบสารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดการความรู้ รร.ป.ศป. - โครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจ

หน่วยรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป. (- แผนงาน ๒ โครงการ)		<ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาการสอบและตรวจ วิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (อยู่ในแผนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ งานสร้างสรรค์)

		- โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning
- ฝปส.รร.ป.ศป. (รวม ๒ แผนงาน ๖ โครงการ)	- แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.ป.ศป. - แผนงานการพัฒนาระบบการ ประเมินผลการศึกษาของ รร.ป.ศป.	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน รร.ป.ศป. - โครงการประชาสัมพันธ์หลักการ แนวคิดและวิธีการทำงานประกัน คุณภาพการศึกษา - โครงการสำรวจความต้องการพัฒนา ความรู้ตามดัชนีและเกณฑ์กลางการ ประกันคุณภาพการศึกษา - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน การประเมินผลการศึกษาของ รร.ป.ศป. - โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการ วัดผลและประเมินผลการศึกษาของ รร.ป.ศป. - โครงการครู – อาจารย์ดีเด่นประจำปี

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(ประสาท นวลประเสริฐ)

ประจำแผนก ผตท.รร.ป.ศป.

พ.ย. ๕๖